



ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายยา ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้าพเจ้า นายประสาท กั้นชัย สาธารณสุขอำเภอเชียงใหม่ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงใหม่ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงใหม่ดำเนินการตามประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายยาด้วยความเที่ยงตรง โปร่งใส และยึดมั่นตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายยา พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเคร่งครัด ห้ามมิให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีขายยาเข้ากองทุนสวัสดิการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงใหม่ ให้คำนึงถึงปัจจัยด้านต้นทุน มาตรฐาน ระยะเวลาการส่งมอบ การให้บริการ และราคา ประกอบการตัดสินใจ ให้กำหนดคุณสมบัติบริษัทผู้ค้าในร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้บริษัทผู้ค้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรา ๑๗๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ จะไม่รับผลประโยชน์จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีขายยาในลักษณะของเงิน ของขวัญ ของที่ระลึกทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ที่มีผู้มอบให้เจ้าหน้าที่ รวมถึงคู่สมรสหรือญาติของเจ้าหน้าที่เว้นแต่สิ่งนี้อาจได้รับตามกฎหมาย หรือกฎ หรือเป็นสิ่งที่รับได้ตามจำนวนที่สมควรตามปกติ ประเพณีนิยมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นการรับการให้ในลักษณะแก่บุคคลทั่วไป หรือตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนด ดำเนินการตามนโยบายและจัดระบบที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันมิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายยา เพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายยาที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง และระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฯ นี้ โดยสามารถนำเกณฑ์จริยธรรมของผู้จำหน่ายพิจารณาประกอบการคัดเลือกบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีขายยา และต้องจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีขายยาดูด้วยราคาสุทธิ การรับเงินสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีขายยาต้องไม่เป็นการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ตอบแทนทุกประเภท

และขอถวายสัตยาจว่า จะนำเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายยา พ.ศ. ๒๕๖๔ มาใช้ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์จริยธรรมฯ นี้ ให้มีความเข้าใจในเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ยาเวชภัณฑ์ที่มีขายยาอย่างสมเหตุสมผลให้เป็นรูปธรรมสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายประสาท กั้นชัย)

สาธารณสุขอำเภอเชียงใหม่